

## BÁO CÁO THẨM TRA

**Báo cáo số 312/BC-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2024 của UBND huyện về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của HĐND huyện về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XV**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định và phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND huyện và cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành cuộc họp toàn thể thẩm tra Báo cáo số Báo cáo số 312/BC-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2024 của UBND huyện về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của HĐND huyện về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XV. Kết quả thẩm tra như sau:

### I. VỀ NỘI DUNG CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 6 KHÓA XV

Tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV (họp từ ngày 18-19/12/2023) có 04 đại biểu HĐND huyện chất vấn thành viên UBND huyện trên các lĩnh vực bao gồm, (1) nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, (2) tham mưu xây dựng mới trụ sở làm việc thị trấn Măng Đen, (3) về nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế cho Nhân dân, (4) về xây dựng thôn Nông thôn mới, (5) về đền bù thiệt hại khi nâng cấp, mở rộng quốc lộ 24, (6) về công tác đầu tư xây dựng nghĩa trang Nhân dân thị trấn Măng Đen. Kỳ họp đã nghe 02 Phó Chủ tịch UBND huyện và 02 thành viên UBND huyện trả lời trực tiếp chất vấn của các đại biểu. Các nội dung trả lời chất vấn được đại biểu và HĐND huyện thống nhất đánh giá cao. Đồng thời HĐND huyện đã ban hành nghị quyết về chất vấn, trả lời chất vấn (Nghị quyết số 29/NQ-HĐND), đề nghị Ủy ban nhân dân, các thành viên UBND huyện đã trả lời chất vấn cần có kế hoạch với lộ trình cụ thể khắc phục các tồn tại được chỉ ra.

### II. VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT, THỰC HIỆN CỦA UBND HUYỆN VÀ CÁC NGÀNH

#### 1. Về công tác chỉ đạo, triển khai của Ủy ban nhân dân huyện và các ngành

Ban Pháp chế nhận thấy Ủy ban nhân dân huyện đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của HĐND huyện về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện. Ngày sau khi Kỳ họp thứ 6 kết thúc (sau 07 ngày), Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã kịp thời ban hành văn bản số 2104/UBND-VP ngày 27 tháng 12 năm 2023 theo đó yêu cầu các phòng, ban ngành, đơn vị có liên quan và UBND các

xã, thị trấn triển khai, thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội đồng nhân dân huyện tại Kỳ họp thứ 6 khóa XV. Theo đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các ngành, các xã, thị trấn nghiêm túc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện 14 nghị quyết được Hội đồng nhân dân huyện ban hành (trong đó có Nghị quyết số 29/NQ-HĐND).

Ngày 29 tháng 02 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND và ngày 15 tháng 3 năm 2024 tiếp tục ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND.

Qua theo dõi, nghiên cứu báo cáo, tài liệu và làm việc với thành viên Ủy ban nhân dân huyện và Thủ trưởng các ngành bị chất vấn, các cơ quan, đơn vị đã kịp thời, chủ động xây dựng và tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện.

## **2. Kết quả cụ thể**

***2.1. Về kết quả thực hiện nội dung (1) tham mưu xây dựng mới trụ sở làm việc thị trấn Măng Đen, (2) về công tác đầu tư xây dựng nghĩa trang Nhân dân thị trấn Măng Đen.***

Nội dung này hiện chưa thể triển khai, lý do là tỉnh và huyện đang trong thời kỳ triển khai lập quy hoạch vùng huyện, tỉnh; quy hoạch chung đô thị Kon Plông và quy hoạch thị trấn Măng Đen. Chỉ khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch trên huyện và thị trấn Măng Đen mới tiến hành xây dựng mới trụ sở làm việc thị trấn Măng Đen và đầu tư xây dựng nghĩa trang Nhân dân thị trấn Măng Đen.

Đề nghị chính quyền thị trấn Măng Đen, Tổ đại biểu HĐND thị trấn Măng Đen cùng các Ban ngành đoàn thể tiếp tục thông tin rộng rãi đến đông đảo cử tri thị trấn Măng Đen để cử tri nắm được, chia sẻ và tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

***2.2. Về kết quả thực hiện nội dung về đền bù thiệt hại khi nâng cấp, mở rộng quốc lộ 24.***

Nội dung này đã được Ban Quản lý đầu tư xây dựng giải quyết xong từ ngày 21/12/2023 (sau khi Nghị quyết chất vấn ban hành 02 ngày) đồng thời đã được UBND huyện nêu tại Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 07/02/2024.

***2.3. Về kết quả thực hiện nội dung (1) nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, (2) về nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế cho Nhân dân.***

***a) Về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông:***

Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2024 về thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND,

và Báo cáo số 312/BC-UBND, trong nội dung trên Ủy ban nhân dân huyện đã làm rõ tồn tại, nêu thực trạng và có các giải pháp đồng bộ để khắc phục.

***b) Về nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế cho Nhân dân:***

Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2024 về thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND, và Báo cáo số 312/BC-UBND, trong nội dung trên Ủy ban nhân dân huyện đã làm rõ tồn tại, nêu thực trạng và có các giải pháp đồng bộ để khắc phục, đồng thời đã đề xuất Thường trực HĐND huyện làm việc, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh để sớm xem xét, giải quyết tồn tại về nội dung nêu trên của huyện.

**II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ**

Ban thống nhất với đánh giá về tồn tại hạn chế của UBND huyện.

**III. KIẾN NGHỊ**

**1. Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân huyện**

**1.1.** Xem xét có ý kiến kiến nghị với Thường trực HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện về đề xuất, kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện tại mục 4.3 Báo cáo 312/BC-UBND ngày 08/7/2024 của Ủy ban nhân dân huyện. Nội dung đề xuất, kiến nghị là phù hợp, chính đáng và cần thiết, đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân huyện sớm xem xét triển khai.

**1.2.** Việc ban hành Nghị quyết, kết luận chất vấn của Hội đồng nhân dân và Thường trực HĐND huyện. Đề nghị nêu rõ, quy định rõ hơn nữa trách nhiệm của người được chất vấn trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, kết luận; lộ trình, mốc thời gian cụ thể thực hiện, khắc phục các tồn tại hạn chế và thời gian báo cáo kết quả nói trên, làm căn cứ để Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ, đại biểu và cử tri huyện nhà theo dõi, giám sát.

**2. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện**

Chỉ đạo các thành viên Ủy ban nhân dân huyện (*người được chất vấn*) sau khi trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND huyện; các phiên họp, phiên chất vấn của Thường trực HĐND huyện hằng tháng hoặc chuyên đề. Cần khẩn sớm xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, kết luận về chất vấn với lộ trình cụ thể và quyết liệt hơn để thực hiện, giải quyết các tồn tại, hạn chế được chỉ ra để thực hiện lời hứa, cam kết của mình trước Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. Kế hoạch thực hiện nghị quyết, kết luận chất vấn gửi Thường trực HĐND, Văn phòng HĐND & UBND huyện và tập thể (Ban hoặc Tổ đại biểu) hoặc đại biểu đã chất vấn để theo dõi, giám sát.

**3. Đề nghị các Ban HĐND, các Tổ và các vị đại biểu HĐND huyện**

Đề nghị các Ban HĐND, các Tổ và các vị đại biểu HĐND huyện nhất là đại biểu có ý kiến chất vấn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc theo dõi, đeo bám, giám sát các nội dung trả lời của UBND huyện và các cơ quan liên quan, kịp thời phản ánh đến Thường trực HĐND huyện xem xét, chỉ đạo. Ban Pháp chế kính trình HĐND huyện Khóa XV, Kỳ họp thứ 7 xem xét./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Văn phòng HĐND & UBND huyện;
- Lưu: VTLT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Văn Trường**